
BORGARRÁÐ 14. nóvember 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
heildarkostnað við blað um uppbyggingu íbúða í borginni - R18080190

Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá sundurliðaðar upplýsingar um heildarkostnað 
blaðsins Uppbygging íbúða í borginni sem borið var út í öll hús í borginni í vikunni. Óskað er 
einnig upplýsinga um kostnað við dreifingu blaðsins.


